



บทความพิเศษ

งานวิจัยต้นนวัตกรรม

การจะพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมระดับสูงได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งหน่วยงานสำคัญที่เป็นสถาบันผลิตมันสมองของประเทศนั้นคือ มหาวิทยาลัย

บทบาทมหาวิทยาลัยยุคใหม่จะต้องเป็นแหล่งกำเนิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำหน้าที่ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ นำความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอดขยายผลให้เกิดการใช้งานได้จริง รวมทั้งต้องตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทัดเทียมประเทศในกลุ่ม “เทียร์ 1” ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.ได้จัดงาน “ยูนิเวอร์ซิตี เอ็กซ์โป 2018 มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยก้าวต่อไปจะเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่าย ทปอ.ทั้ง 160 แห่ง นำนวัตกรรม งานวิจัย และองค์ความรู้มาผนวกและพัฒนาให้เกิดชิ้นงานแบบใหม่ ร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น

เริ่มจากกลุ่ม Agriculture & food หรือศูนย์นวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ใน “โครงการพัฒนาโดรนอัจฉริยะเพื่อใช้ในการเกษตรสำหรับประเทศไทย” พัฒนาโดรนเพื่อช่วยตรวจดูศัตรูพืชของต้นไม้ โดยจะใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยเซ็นเซอร์จับภาพตรวจหาศัตรูพืชและฉีดพ่นสารเคมีจากส่วนบนของลำต้น ทำให้สารเคมีตกลงมาใส่ลำต้นอย่างแม่นยำ ทั้งยังมีกล้องตรวจจับระบบอินฟราเรดเพื่อใช้ค้นหาแมลงหรือศัตรูพืชได้แม้ในเวลากลางคืน มีระบบจัดเก็บข้อมูลนำไ่วเคราะห์โดยใช้การเก็บแบบ HDFS (ระบบจัดการไฟล์แบบพิเศษ) และประมวลผลได้ด้วยคลาวด์ (Cloud) มีระบบการสร้างแผนที่สามมิติจาก RP Lidar (เทคโนโลยีวัดแสงแบบใหม่คล้ายเรดาร์) เป็นต้น

กลุ่ม Ageing Society หรือศูนย์นวัตกรรมสังคมสูงอายุ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ “ผลงานการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์หุ่นยนต์แพทย์เคลื่อนที่อัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช” รองรับสังคมผู้สูงอายุ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้พิการ ซึ่งเป็นการสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับต่อยอดการออกแบบหุ่นยนต์ประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ได้แก่ ระบบรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบเชื่อมต่อกับแพทย์เพื่อปรึกษาแบบประชุมสายออนไลน์ ระบบประเมินผลวินิจฉัยดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน การติดตามประเมินผลร่างกายประจำวัน ในสถานดูแลบุคคลต่างๆ และเป็นแพลตฟอร์มในการเก็บค่าต่างๆ และส่งต่อเข้าสู่ระบบกลางเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ใช้งาน

กลุ่ม Smart City หรือศูนย์รวมนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา “โครงการคลาวด์แพลตฟอร์มเพื่อ



ข่าว สกว.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

โพสต์ทูเดย์

Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/ธุรกิจ-ตลาด

วันที่: พุธที่ 22 มีนาคม 2561

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5523

หน้า: B2(ขวา)

Col.Inch: 49.28 Ad Value: 54,208

PRValue : 162,624

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: งานวิจัยต้นนวัตกรรม

บูรณาการเมืองอัจฉริยะ” เพื่อเป็นต้นแบบแพลตฟอร์มให้กับทุกเมืองสามารถใช้งานร่วมกัน มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลด้านคมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ และสาธารณสุข และพัฒนามาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเมืองระหว่างกัน โดยเน้นการเชื่อมโยงกับข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่ การจราจร การขนส่ง ด้านความเป็นอยู่และความปลอดภัย การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน และด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขและ บริการสาธารณะของเมือง)

กลุ่ม Bioenergy หรือกลุ่มนวัตกรรมด้านพลังงานชีวภาพ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับงานวิจัย “ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน” ที่สามารถเปลี่ยนก๊าซชีวภาพเหลือทิ้งด้วยกระบวนการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ เพื่อให้ได้ก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ CBG ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับก๊าซเอ็นจีวี สามารถนำไปใช้สำหรับยานยนต์ แต่มีต้นทุนต่ำเพียง 12 บาท/กิโลกรัม

กลุ่ม Creative Economy หรือศูนย์รวมนวัตกรรมด้านสินค้าหรือการบริการสร้างสรรค์ จากมหาวิทยาลัยนวัตกรรม เป็นวิจัยและพัฒนา “โครงการผ้าทอ Now Laplae (Tradition-Innovation)” ผ้าทอที่มีคิวอาร์โค้ด โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามี 2 รูปแบบ คือ 1.ผ้าทอเมืองลับแล นำเรื่องราวที่เป็นตำนานมาพัฒนาออกแบบเป็นลายผ้าทอโดยเทคโนโลยีนาโนกันน้ำควบคู่ไปกับการพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน เล่าเรื่องราวตำนานเมืองลับแลและใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับเชื่อมต่อไปที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน และ 2. เครื่องประดับที่นำเทคโนโลยี 3D Printing มาสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการออกแบบลายจากสัญลักษณ์ของ จ.อุดรดิษฐ์ มาออกแบบและจัดพิมพ์ด้วย 3D Printing ■



ข่าว สกอ.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

ไทยรัฐ
กรอบข่าว

Circulation: 1,000,000
 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธที่ 22 มีนาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 21975

หน้า: 12(บนขวา)

Col.Inch: 14.93 **Ad Value:** 23,888

PRValue : 71,664

หัวข้อข่าว: เฟ้น ม.6-อาชีวะร่วมโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น

เฟ้น ม.6-อาชีวะร่วมโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น

ดร.สุภัทรา จำปาทอง เลขานุการคณะกรรมการ
 การอุดมศึกษา (กกอ.) แถลงข่าวการรับสมัครนักเรียน
 ชั้น ม.6 และ ปวช. เพื่อคัดเลือกเข้า โครงการผลิตครู
 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้า
 ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ผ่านระบบที่แคส รอบ 2 ว่า
 ปีนี้เป็นปีแรกที่ สกอ. จะเปิดรับนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าเข้า โครงการผลิตครู
 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นการคัดเลือกคนที่ต้องการเข้าเรียนครูตั้งแต่แรก เปิดรับ
 164 หลักสูตร ใน 44 สถาบันการศึกษา จำนวน 1,195 คน ผู้ผ่านการคัดเลือก
 และสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดจะมีอัตราบรรจุรองรับ 4,195 คน
 ประมาณปี 2566 แบ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 3,985 คน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 161 คน, กรุงเทพมหานคร
 50 คน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 10 คน การคัดเลือกใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 TCAS (ที่แคส) รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ
 ชั้น ม.6 จะใช้คะแนนโอเน็ต, ส่วนสายอาชีวะใช้คะแนนวีเน็ต, ผลการทดสอบ
 ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT)
 ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ <http://muakru.thaijobjob.com> ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มี.ค. เวลา 23.59 น.



ข่าว สกว.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าววิทยุ

มติชน
กรอพบ่าย

Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14620

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 12

Col.Inch: 195.78Ad Value: 215,358

PRValue : 646,074

หัวข้อข่าว: โอน88ล.ให้แม่-น้อง-ญาติ แฉ'รจนา'ซี8

โอน88ล.ให้แม่-น้อง-ญาติ แฉ'รจนา'ซี8

**คดีกองทุนเสมาฯ
ไม่เชื่อทำคนเดียว
ศธ.พบบัญชีอีกอื้อ
ตั้งอนุกรรมการไต่สวน'รจนา
สินที' ซี 8 ศธ.โงงเงิน'กองทุน
แก้ตกเขี้ยว' เจ้าตัวรับสารภาพ
คนเดียว-ป.ป.ท.ไม่เชื่อเล็งขยาย
ผล (อ่านต่อหน้า 5)**

ต่อจากหน้า 1

แฉ'รจนา'

'บิกิตู'สั่งพิจารณากองทุนทั้งหมด

จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตรวจสอบพบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตที่มีการโอนเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2551-2561 รวมเป็นเงินกว่า 88 ล้านบาท โดยมีข้าราชการระดับ 8 ของกระทรวงให้การรับสารภาพ และว่ากระทำเพียงคนเดียว แต่ ศธ. ไม่เชื่อ และได้สั่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจสอบ รวมถึงกรณีพบทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุได้น้อย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ นั้น

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาตลอด ทั้งนี้ ไม่อยากให้มองว่าปัญหาการทุจริตเพิ่มขึ้น แยะลง หรือมันดีขึ้น เพราะยังไม่รู้ทั้งหมด เนื่องจากกลไกการกระทำทุจริตในช่วงที่ผ่านมามีมากมาย อยากให้ไปเปรียบเทียบว่าการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในช่วงรัฐบาลนี้ได้ทำมากน้อยเพียงใด แม้ยังมีอยู่ แต่รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ดูได้จากคดีต่างๆ ทั้งคดีที่มียุติออกมาแล้ว และคดีที่ถูกหยิบมาพิจารณาใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบแต่ไม่ได้อยู่ในความสนใจ โดยมีการตรวจสอบจนเกิดผลดำเนินคดีหลายราย ขณะเดียวกัน มีผู้หลบหนีคดีไปหลายราย ขอให้ไปเปรียบเทียบตรงนี้

"สำหรับการทุจริตที่เกิดขึ้นใน 2-3 กระทรวงนั้น ได้สั่งการแล้วให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต้องพ้นจากหน้าที่เดิมไปทั้งหมด และต้องเร่งทำการสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนของกระทรวงนั้นๆ และของ ป.ป.ท. ต้องมีการตรวจสอบทั้ง 2 ช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลเข้มงวดเรื่องการป้องกันการทุจริตมาตลอด แต่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติระดับล่างที่เป็นผู้ใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับกองทุนต่างๆ พยายามไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ซึ่งมีหลายกองทุนที่ถูกยกเลิกไป ขณะที่หลายกองทุนต้องถูกนำไปพิจารณาใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

'คสช.'พร้อมช่วยงานป.ป.ท.

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (พบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่มีการพบการทุจริตโครงการรัฐหลายโครงการ ว่า นายกฯ

มีนโยบายเร่งรัดแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นนโยบายหลักรัฐบาลชุดนี้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหา ในส่วนคสช.มีศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หากพบว่ามิประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตต้องเข้าไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม กองทัพบกไม่ได้มีหน้าที่หลักเข้าไปตรวจสอบ แต่ในฐานะ คสช. มีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ทุกพื้นที่ หากมีการร้องขอให้เข้าไปช่วยเหลือประเด็นใดก็ตาม ก็มีความพร้อมช่วยดำเนินการเต็มที่

ขรก.ซี8-ตั้งกก.สอบกองทุนศธ.

ด้าน พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.ว่า ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน นางรจนา สินที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ระดับ 8 กระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งชื่อกว่าหากระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์, เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์, ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสาร, เป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารเพื่อพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต ตามมาตรา 147, 151, 161, 162 และ 157 จากกรณีที่ สน.ดุสิต รับแจ้งความจากกระทรวงศึกษาธิการว่าถูกเจ้าหน้าที่เบียดบังงบประมาณ ปี'60 นำเงินไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นเป็นเงิน 12.8 ล้านบาท

พบโอนเข้าบัญชีแม่-น้อง-ลูกศิษย์

พล.ต.อ.จรัมพรกล่าวต่อว่า หลังรับแจ้งความตำรวจได้ส่งสำนวนมาให้ ป.ป.ท.สอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำความผิด พร้อมติดตามทรัพย์ โดยก่อนหน้านี้ ศธ.ได้ตรวจสอบภายในพบเบาะแสทุจริต รว.ศธ.จึงสั่งการให้ตรวจสอบย้อนหลังไปจนถึงปี 2551 โดยในแต่ละ



ปีกองทุนเสมอมาจะได้รับอนุมัติงบประมาณปี ละ 10-30 ล้านบาท และถูกโอนเงินไปพักไว้ใน บัญชีแม่ น้องชาย น้องสาว น้องสะใภ้ และลูกศิษย์ของนางรจนา รวมถึงบัญชีของบุคคลอื่นๆ รวม 22 บัญชี จากนั้น จึงโอนกลับเข้าบัญชีของตนเอง ในชั้นสอบสวน นางรจนารับสารภาพว่า เป็นผู้ดำเนินการเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือขาดบันทึกรายงานการประชุม หลังจากปลัดกระทรวงพิจารณาอนุมัติกองทุน

ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิ์ตามที่โรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนสมเด็จ พระปิยมหาราช, วิทยาลัยพยาบาลพระบรมมหาราชชนนี และราชประชาสงเคราะห์ได้ส่งรายชื่อมา หลังการประชุมนางรจนาก็ทำเอกสารต่างๆ แทนที่จะนำเงินเข้าบัญชีของนักเรียน แต่กลับทำเอกสารระบุรายชื่อบัญชีของเครือญาติมาสอดแทรกเข้าไปเพื่อรับเงินแทนก่อน เสนอผู้บังคับบัญชามัดเงิน โดยผู้ขอรับทุน บางส่วนได้รับเงินจริง บางส่วนก็เข้าไปในบัญชีเครือญาติ

ป.ป.ท.ยังไม่เชื่อทำคนเดียว

พล.ต.อ.จรัมพรกล่าวว่า นางรจนาให้การว่า ในการโอนเงินได้อ้างกับญาติว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำธุรกิจขายตรงนำไปฝากไว้ ซึ่งในประเด็นนี้ ป.ป.ท.ยังไม่ปักใจเชื่อ จะต้องตรวจสอบไปยังทุกรายชื่อที่มีเงินเข้าบัญชีว่า เป็นบัญชีของบุคคลนั้นจริงหรือไม่ และเงินถูกโอนไปอยู่ที่ใครบ้าง โดยจะเริ่มสอบสวนในบึงประมาณ 2560 ก่อน ซึ่งมีบัญชีที่เปิดอยู่ 22 บัญชี และปิดไปแล้ว 22 บัญชี

“คำรับสารภาพของนางรจนา ป.ป.ท.ยังไม่เชื่อว่า คนเพียงคนเดียวจะสามารถโกงได้เป็นระบบ ที่ประชุมจึงให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่ามีความเชื่อมโยงทางการเงินไปยังบุคคลที่สูงกว่าข้าราชการระดับ 8 หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีการละเอียดว่าเงินที่ถูกนำไปพักในบัญชีญาติและบุคคลอื่นๆ ได้โอนกลับมาให้นางรจนาดำเนินจำนวนหรือไม่ หรือไหลไปอยู่ในบัญชีใครอีกบ้าง ทั้งนี้ กองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิตได้เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อมารัฐบาลก็ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเป็น 60 ล้านบาท ปัจจุบันเงินที่นางรจนาเบียดบังไปเป็นของตัวเองสูงถึง 88 ล้านบาท” พล.ต.อ.จรัมพรกล่าว

ปลัดศร.รอฟผลคณะก.ตรวจสอบ

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศร. เปิดเผยกรณีล่าสุดตรวจพบว่าเอกสารที่มีการโอนเงินจากกองทุนเสมอมาไปยังบัญชีบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปี 2551 และปี 2553 เป็นเงินรวมกว่า 30 ล้านบาทหายไปนั้น ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งคืบหน้าไปมากแล้ว ในเวลานี้รอผลการตรวจสอบจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย ศร.จะมีการประสานงานกับหน่วยงานเหล่านี้เป็นระยะๆ

นายการุณให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกรณีที่น่าย อรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศร.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี การทุจริตโอนเงินจากกองทุนเสมอมา ซึ่งระบุว่า ผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ข้าราชการระดับ (ซี) 8 ขึ้นไป ทั้งผู้อำนวยการสำนัก รองปลัด ศร. และปลัด ศร.ซึ่งรับผิดชอบอยู่ในช่วงที่กองทุน มีปัญหาอาจเข้าข่ายประมาทเลินเล่อ และอาจ ต้องถูกเชิญมาให้ข้อมูลนั้น เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสืบสวน ต้องให้ตรวจสอบข้อมูลและหาข้อเท็จจริงต่อไป

พบมากกว่า 22 บัญชีรับโอนเงิน

ด้านนายอรรถพลกล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ากองทุนเสมอมาเปิดบัญชีไว้ 2 บัญชี บัญชีที่ 1 ชื่อ “กองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต” เป็นบัญชีฝากประจำ ซึ่งเป็นเงินประเดิมกองทุน 600 ล้านบาท ให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนเสมอมาตัดสินใจว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปฝากที่สถาบันการเงินใด ซึ่งที่ผ่านมานำไปฝากไว้กับธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง โดยบัญชีนี้จะระบุว่าให้ใช้แค่ดอกเบี้ย ปัจจุบันฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ศร. และบัญชีที่ 2 ชื่อ “กองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิตเพื่อใช้จ่าย” เป็นบัญชีเงินฝากประจำ อยู่ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ศร.เท่านั้น โดยบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่รับเงินดอกเบี้ยจากบัญชีที่เงินสมทบ หรือเงินบริจาคต่างๆ เพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการเสมอมาพัฒนาชีวิต ฉะนั้น การจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องออกจากบัญชีนี้เท่านั้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นได้ข้อสังเกตว่าเหตุใดมีการเบิกจ่ายเงินออกไปไม่ได้

“ส่วนที่ยังไม่สามารถตรวจสอบชื่อเจ้าของ

บัญชีผู้รับโอนเงินได้ทั้งหมด เนื่องจากธนาคาร เปลี่ยนใช้ระบบจีโร (GIRO) ซึ่งเป็นโปรแกรม เบิกจ่ายเงินที่ธนาคารคิดขึ้น โดยไม่มีกระดาษ ชื่อผู้รับโอน มีแค่เลขบัญชี และจำนวนเงิน ที่ธนาคารส่งไปให้เท่านั้น แต่จากการตรวจสอบโดยโล่ดูย้อนหลัง คาดว่าน่าจะมากกว่า 22 บัญชีที่ได้แจ้งความไปก่อนหน้านี้ และยังมี บางบัญชีที่ไม่สามารถหาเจ้าของได้ หรือปิดบัญชีไปแล้วมากกว่า 10 บัญชี” นายอรรถพล กล่าว

ประสานแบงก์ขอสดเมนต์

นายอรรถพลกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลบางรายการขาดความชัดเจน ดังนั้นจะรายงานนายการุณเพื่อประสานไปยัง ธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเอกสารสำเนาการโอนเงิน (สดเมนต์) ทั้งหมด รวมทั้งจะเสนอขอตั้งกรรมการสืบสวนเพิ่มเติม เนื่องจากมี ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก ต้องดูรายละเอียดเป็นรายปี จำนวนคนที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ อีกทั้งต้องการเร่งสรุปผลการสืบสวน ข้อเท็จจริงโดยเร็ว เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทันวันที่ 30 มีนาคมนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดว่าการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะต้องตั้งไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่เกษียณ ซึ่งกรณีนี้อาจมีข้าราชการที่เพิ่งเกษียณเข้าไปด้วย

“งานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ เบื้องต้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ประมาทเลินเล่อ และกลุ่มผู้ทุจริต ซึ่งกรณีผู้บริหารระดับสูงอาจเข้าข่ายประมาทเลินเล่อ ขณะที่กลุ่มผู้ทุจริตที่ตอนนี้ มีผู้รับสารภาพคือข้าราชการซี 8 เพียงคนเดียว ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ทำคนเดียว แต่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ อาจจะร่วมกับคนภายนอก เพราะการทำเรื่องนี่ยิ่งคนมาก ความยิ่งแตกไว คงไม่ปล่อยลากยาวมาถึง 10 ปีได้” นายอรรถพลกล่าว

“งานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ เบื้องต้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ประมาทเลินเล่อ และกลุ่มผู้ทุจริต ซึ่งกรณีผู้บริหารระดับสูงอาจเข้าข่ายประมาทเลินเล่อ ขณะที่กลุ่มผู้ทุจริตที่ตอนนี้ มีผู้รับสารภาพคือข้าราชการซี 8 เพียงคนเดียว ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ทำคนเดียว แต่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ อาจจะร่วมกับคนภายนอก เพราะการทำเรื่องนี่ยิ่งคนมาก ความยิ่งแตกไว คงไม่ปล่อยลากยาวมาถึง 10 ปีได้” นายอรรถพลกล่าว

เลี้ยงขยายผลสืบสวนเพิ่ม

นายอรรถพลกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามมีอีกประเด็นที่จะเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศร.สั่งการขยาย ประเด็นการสืบสวนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการโอนเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา เพราะตามระเบียบ ศร.ว่าด้วยกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต พ.ศ.2550 กำหนดให้โอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนเป็นราย



บุคคล แต่จากข้อมูลเช่นปี 2552 พบว่าเป็นการโอนเข้าสถานศึกษา ตรงนี้ต้องรายงานมาว่า โอนให้เด็กอย่างไร ถ้าสามารถจัดการเรื่องนี้ได้เร็ว จะเป็นการสร้างความตระหนัก ทำให้เกิดความระมัดระวัง ในการตรวจสอบและติดตามได้มากขึ้น

นายอรรถพลให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังการประชุมคณะกรรมการสืบสวนครั้งที่ 2 ว่า การประชุมวันนี้เห็นความชัดเจนมากขึ้น คือได้ตรวจดูเอกสารอย่างละเอียดทีละปีจนถึงปี 2555 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากอนุมัติเงิน แสดงว่ามีการปลอมแปลงข้อมูลมาตั้งแต่ก่อนพิจารณาอนุมัติ ถือเป็นปัญหาที่เอกสารอันเป็นเท็จ แสดงให้เห็นถึงการไม่ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนการพิจารณาอนุมัติ

ยัน'อีเพย์เมนต์'ทำได้ทันที

อีกกรณี น.ส.ปณิตา ยศปัญญา นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) และ น.ส.ณัฐกานต์ หมื่นพล อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ออกมาเผยข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น จนทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ ป.ป.ท.ตรวจสอบพบมีการโกงในลักษณะเดียวกันอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์นั้น

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวง พม. เปิดเผยว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ ในส่วน พส.สามารถทำได้ทันที โดยจากนี้ เวลาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปพบเคส นอกจากข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาที่เข้าไปตรวจและรายงานเข้ามา ก็จะสามารถถึงเลขบัญชีธนาคารด้วย เพื่อจะส่งเงินสงเคราะห์ให้โดยตรงถึงผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ต้องถือเงิน เว้นหากเป็นพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้จริงๆ ก็อาจต้องใช้วิธีจ่ายเป็นเงินสด แต่ก็เพิ่มมาตรการให้รัดกุมคือให้ถ่ายภาพตอนรับมอบเงินด้วยการคลี่เงินให้เห็นให้ชัดเจน ไม่ใส่ซอง ขณะที่ภาพถ่ายต้องมีภาพใบหน้าผู้รับ ผู้มอบให้ชัดเจนอีกด้วย แล้วนำมาประกอบหลักฐานในเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินต่อไป

น้องแบมยังคาใจผลสอบ'มมส'

ที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมชวนสังคมร่วมปกป้องพลเมืองตื่นรู้สู้โกง เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยร่วมปกป้องคนดี กล้าลุกขึ้นมาเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชัน ในระบบราชการไทย หลังจาก น.ส.ปณิตา ยศปัญญา นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) และ น.ส.ณัฐกานต์ หมื่นพล อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ออกมาเผยข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย โดยภายในงานยังมีกลุ่มเยาวชนครอบครัวพอเพียงร่วมถือป้ายให้กำลังใจ 2 เยาวชนด้วย

น.ส.ปณิตากล่าวว่า หลังจากที่มีการแถลงของมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้ ก็ยังรู้สึกกลางแคลงใจอยู่บ้าง เพราะไม่ได้ตอบคำถามทั้ง 6 ข้อที่ถามไปอย่างชัดเจน โดยวันที่ที่ ต้องทราบเท่าคนที่รู้ว่าโกง แม้จะทำใจได้ยาก แต่ก็คิดว่าทำๆ ไป เดี่ยวค่อยไปคุยต่อ ซึ่งตั้งแต่ฝึกงานก็ได้บอกครอบครัวตลอด ที่บ้านก็สนับสนุน เพราะคิดว่าดีกว่าให้ลูกถูกจับติดคุก โดยได้ไปยื่นเรื่องให้ คลช.และ ป.ป.ช. จนผ่านไปเดือนกว่าถึงมีความคืบหน้า ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขยายผลขนาดนี้ เพราะตั้งใจฟ้องกรณีขอนแก่นเท่านั้น ส่วนเรื่องงานที่มีคนทาบตามนั้น ตอนนี้ขอเรียนให้จบก่อน ยังไม่คิดเรื่องอื่น

ปลุกทุกคนลุกขึ้นต่อสู้อโกง

น.ส.ปณิตากล่าวอีกว่า อยากให้เด็กทุกคนที่เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เพิกเฉย ไม่ว่าจะระดับไหนก็โกงอยู่ดี ลุกขึ้นมาต่อสู้อกับสิ่งที่ไม่พหุนุ่ ไม้นิ่งเฉย และเมื่อเขาลุกขึ้นมาแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ปกป้อง ปิดชื่อเขา เพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคต

ด้าน น.ส.ณัฐกานต์กล่าวว่า เป็นพนักงานอัตราจ้างปีต่อปีอยู่ที่ศูนย์ฯ ได้รับเงินเดือน 1 หมื่นบาท ตอนที่เกิดเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่ให้กรอกเอกสารเบิก ซึ่งตนต้องคิดเองว่าคนเหล่านั้นเดือดร้อนอะไร ต้องช่วยเหลือด้านไหน เราทำอยู่ 60-70 ชุด ตอนนั้นก็ไม่ว่านี่คือการโกงหรือเปล่า แต่ก็ตัดสินใจไปบอกเขาว่าไม่ทำ เพราะกลัวว่าหากถูกสอบสวนจะโดนเล่นงาน หลังจากนั้นทุกคนเปลี่ยนไป คอยจับผิด หาวางงานแอบไปนอน ไม่ทำงาน แต่ก็ไม่ได้คิดลาออก

เพราะมีคนอีกหลายคนที่อยู่เงินจากเรา จนกระทั่งน้องแบมมาจึงได้ไปร้องด้วยกัน กระทั่งถูกไล่ออกวันที่ 27 ตุลาคม ด้วยเหตุผลว่าไม่มีงบประมาณจ้าง จนวันนี้ก็ยังไม่มีงานทำ แรกๆ สภาพจิตใจแย่มาก แต่ก็คิดว่าการสู้ครั้งนี้อาจทำให้คนอื่นอีก 2,000 คนในศูนย์ได้มีเงินก็คงดี

ขึ้น้องแบมเปิดตัวทำงานง่าย

พล.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการที่ น.ส.ปณิตาและ น.ส.ณัฐกานต์ ออกมาเปิดเผยตัวต่อสื่อ ทำให้การทำงานในประเด็นนี้เร็วขึ้น หากเป็นกรณีอื่นก็คงช้ากว่านี้ ซึ่งขณะนี้ ทาง พม. และ ป.ป.ท. ก็มีการประสานข้อมูลกันตลอด พร้อมนำเสนอเข้าคณะกรรมการ ป.ป.ท.เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ โดยต้องตรวจสอบทั้ง 76 จังหวัดให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม รวมถึงทุจริตในกองทุนเสมอมา ที่จะนำเข้าคณะกรรมการเช่นกัน ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนนั้น ก็ยังไม่ได้รับการร้องเรียนในส่วนนี้มา และยังไม่มีข้อมูลของข้าราชการระดับสูงกว่านี้ในกระทรวง พม.ว่ามีการโกง

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากการสำรวจในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา พบว่าคนตื่นรู้เรื่องการคอร์รัปชันเยอะขึ้นมาก โดยจากการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2560 พบว่าคน 87% พร้อมจะออกมาเปิดโปงการโกง, 11% ไม่สนใจ และอีก 2% บอกว่าอยากจะทำ แต่ก็ยังมีความกลัวอยู่, 93% รับไม่ได้กับรัฐบาลที่โกง แม้จะทำผลงานได้ดี ขณะที่ดัชนีคอร์รัปชันอยู่ที่ 2.03 ซึ่งน้อยลงมาก โดยจะเห็นได้ว่าสมัยนี้คนสามารถใช้โซเชียลมีเดียในการเปิดโปงได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทั้งนี้ การปลุกฝังจำเป็นต้องเริ่มจากครอบครัว เพราะรอให้เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาจจะช้าเกินไป การสอนเด็กตั้งแต่เล็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเชื่อว่านักธุรกิจต่างๆ ก็คงอยากได้คนไม่โกงไปทำงาน

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 5
แฉ'รจนา'

สั่งตรวจโกงนิคมช่วยตนเอง
ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ



พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ของกระทรวง พม.ว่า ล่าสุด ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบพบการทุจริตของกระทรวง พม.เพิ่มเติมอีกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ชาวเขา จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปแสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามีส่วนทุจริตที่ชัดเจน น่าจะเอาผิดกับผู้ทุจริตได้ ส่วนการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งที่เชื่อมโยงกับศูนย์คุ้มครองตนเองนั้น ได้สั่งการให้สำนักได้สวนภาค 3 ไปแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งเบื้องต้นพบว่าการทุจริตมีรูปแบบคล้ายกรณีของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งต้องดูต้นทางการทุจริตว่ามีผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยขณะนี้ยังเร็วเกินไป หากจะเร่งสรุปว่ามีข้าราชการระดับไหนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง เพราะขั้นตอนการตรวจสอบต้องรอบคอบและประสานข้อมูลอย่างละเอียดกับ ป.ป.ท.

สตูล แฉโกงบเวนตา-กาแพ

ที่ จ.สตูล พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 9 นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีใช้เงินงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากไร้ปี 2560 ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล โดยลงตรวจสอบในพื้นที่ ต.เขาขาว อ.ละงู จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและสืบค้นจากแฟ้มเอกสารในรอบปีงบประมาณ 2560 ได้รับแจ้งว่านิคมสร้างตนเองไม่ได้ขอรับงบประมาณไปยังส่วนกลางและไม่พบเอกสารแต่อย่างใด แต่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 10,851,000 บาทจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 5 ครั้ง แบ่งเป็นเงินที่จัดสรรเพื่อสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 10,350,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน จ.สตูล แปลงมา

ในรูปของแวนสายตา และพันธุิกาแพ ทั้งนี้ ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินได้แก่ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล

นายสำนุ เด็น อายุ 61 ปี กล่าวว่า ไม่เคยทราบมาก่อนว่าแวนตาที่ได้มามีมูลค่าเท่าใด มีเพียงเจ้าหน้าที่นำเอกสารมาให้เซ็นรับของ แต่ไม่มีการกรอกตัวเลขในใบเสร็จรับเงินก่อนได้รับแวนสายตา มา โดยไม่ทราบว่ามีความผิดปกติหรือไม่คิดว่าแวนสายตาทั่วไป เนื่องจากตนเพิ่งใช้แวนเป็นครั้งแรก แต่สามารถอ่านหนังสือได้เพราะมีการวัดสายตาให้ แต่เมื่อเทียบกับแวนในท้องตลาดที่ขายในราคา 100 บาทน่าจะมีความแตกต่างกัน หากมีการคิดค่าดำเนินการบ้างเล็กน้อยก็ไม่ว่าอะไร แต่หากโกงเงินจากโครงการฯมากมายจัดซื้อแวนอยากให้ภาครัฐลงมาจัดการ ซึ่งไม่น่าจะทำได้ คนจนผู้มีรายได้น้อย

อบต.งตงตกเป็นเครื่องมือ

ด้านนายอุสม กรมเมือง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาขาว กล่าวว่า รู้สึกเสียใจที่ตกเป็นเครื่องมือการโกงเงินโครงการนี้ เพราะตนเป็นคนค้นหาเป้าหมาย นำเอกสารที่ไม่มีกรกรอกจำนวนเงินไปให้ชาวบ้านเซ็น คิดแค่เพียงต้องการให้ชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งมีชาวบ้านที่ตนหามาเข้าโครงการกับทางนิคมฯ 330 ราย หากรอบหน้ามาอีกจะไม่ดำเนินการให้ แต่จะบอกเป้าหมายให้ไปดำเนินการกันเอง เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจาก ป.ป.ท.ลงพื้นที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากไร้ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดสตูล ปี 2560

เล็งขยายผลตรวจนิคมฯ 6 จว.ได้

ที่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่สืบสวน ป.ป.ท.เขต 9 เตรียมขยายผลตรวจสอบเงินช่วยเหลือคนยากไร้ของนิคมสร้างตนเองนอกเหนือจากการตรวจสอบเงินคนยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หลังจากพบปัญหาการใช้งบประมาณ

ที่ไม่ถูกต้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในจังหวัดสตูล ทำให้ต้องมีการขยายผลเพื่อตรวจสอบงบประมาณในส่วนนี้ทั่วทั้ง 6 จังหวัดรับผิดชอบ เบื้องต้นพบงบประมาณในส่วนของนิคมสร้างตนเองนั้นมีจำนวนมากกว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในบางพื้นที่เมื่อทราบข่าวว่ามีกรตรวจสอบเงินช่วยเหลือคนยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปรากฏว่าเพิ่งมีการนัดจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนของนิคมสร้างตนเอง

สำหรับการตรวจทุจริตเงินช่วยเหลือคนยากไร้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งใน 6 จังหวัดนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวน ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 9 อยู่ระหว่างการสรุปปัญหา รวมถึงตัวบุคคลที่ต้องถูกตรวจสอบเพราะมีส่วนพัวพันกับเงินดังกล่าว เพื่อส่งไปยัง ป.ป.ท.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเชิงลึกและทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น



ข่าว สกอ.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าวราชการ

มติชน
 ครอบวัน

Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: พุธที่ 22 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14620

หน้า: 21 (บนขวา)

Col.Inch: 41.77 **Ad Value:** 45,947

PRValue : 137,841

หัวข้อข่าว: สกอ.รับสมัครครูคืนถิ่น 21-29 มี.ค. จบแล้วบรรจุข้าราชการ...

สกอ.รับสมัครครูคืนถิ่น 21-29 มี.ค.

- จบแล้วบรรจุข้าราชการทันที 4,195 ราย
- รับผ่านที่แคสรอบ 2 ใช้แต้ม 'โอเน็ต-วีเน็ต'

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใน 164 หลักสูตร จากสถาบันผลิตครู 44

แห่ง เมื่อจบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งชื่อให้หน่วยงานผู้ใช้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4,195 คน โดยแบ่งตามอัตราที่จะใช้ในการบรรจุ ดังนี้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3,935 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 161 คน กรุงเทพมหานคร (กทม.) 50 คน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระบบและตามอัยยาศัย (กศน.) 10 คน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ดำเนินการตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้น

ม.6 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กรณีจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ซึ่งแต่ละสาขาวิชาจะกำหนดค่าน้ำหนักผลการทดสอบไม่เท่ากัน นอกจากนี้ สาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีศึกษานาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะ และพลศึกษา มีการสอบภาคปฏิบัติด้วย

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า ส่วนการสมัครเข้าร่วมโครงการ จะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต <https://muakru.thaijobjob.com> ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม เวลา 23.59 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครสอบคนละ 180 บาท ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. กรุงไทยทุกสาขา เมื่อสมัครเสร็จให้ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ สกอ. หรือส่งทางไปรษณีย์ เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 จากนั้น สกอ. จะประสานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

นำคะแนนโอเน็ต, V-NET, GAT และ PAT ของผู้สมัครมาประมวลผล และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 20 เมษายน

“ผู้จบมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่รวมคะแนนโอเน็ต 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามใบ ปพ.1 รวมทั้งต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับสำนักงานเขต พื้นที่/วิทยาลัย หรือสถานศึกษาสังกัด สอศ./สำนักงาน กศน.จังหวัด/ พื้นที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุใน กทม. โดยต้องเลือกสาขาวิชาที่ต้องการจะศึกษา พื้นที่ที่จะบรรจุให้ตรงกับภูมิลำเนาของตนเอง และสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนด สำหรับผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ใช้ในการรับสมัคร แต่เป็นเงื่อนไขสำหรับการส่งรายชื่อให้กับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนการบรรจุเข้ารับราชการครู ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเมื่อจบตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR)” นายสุภัทรกล่าว

นายสุภัทรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่พิเศษ ตามที่ สกอ. จะกำหนดในภายหลัง จะขอรับทุนการศึกษาได้อีก 210 ทุน



ข่าว สกอ.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

เดลินิวส์

กรอบข่าว

Circulation: 810,000
 Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/การศึกษา

วันที่: พุธที่ 22 มีนาคม 2561

ปีที่: -

ฉบับที่: 24997

หน้า: 23(กลาง)

Col.Inch: 15.96

Ad Value: 35,112

PRValue : 105,336

หัวข้อข่าว: สกอ.เปิดรับสมัครโครงการครูคืนถิ่น

สกอ.เปิดรับสมัครโครงการครูคืนถิ่น

ดร.สุภัทธร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการ 50 คน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
 อุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงการเปิดรับสมัครโครงการผลิตครู การศึกษาตามอัธยาศัย 10 คน
 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า โครงการนี้จะ การศึกษาตามอัธยาศัย 10 คน
 เปิดรับผู้ที่จบม.6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนถึงวัน
 ม.ปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลคะแนนสอบภาษา ที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 23.59 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัคร
 อังกฤษตามที่กำหนด มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรง ทางอินเทอร์เน็ต <https://muakru.thaijobjob.com> ค่า
 กับพื้นที่ที่จะบรรจุ และสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนด สมัครคนละ 180 บาท ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุก
 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญา (5ปี) ใน 164 สาขา และเมื่อสมัครเสร็จผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการ
 หลักสูตร จากสถาบันผลิตครู 44 แห่ง โดยมีอัตราบรรจุใน สมัครด้วยตนเองมาที่ สกอ. และจะมีการประกาศรายชื่อ
 ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 4,195 คน แบ่งเป็นสังกัดสำนักงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 20 เม.ย. 2561 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถ
 คณะกรรมการการศึกษานานาชาติ (สพฐ.) 3,935 คน สำนัก ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ <https://muakru.thaijobjob.com>
 งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 161 คน กรุงเทพมหานคร



ข่าว สกว.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าวราชการ

ฐานเศรษฐกิจ

Circulation: 120,000
 Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ฐานโซเชียล

วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 มีนาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 3350

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inph: 16.89 **Ad Value:** 21,112.50 **PRValue** : 63,337.50

ภาพขาว: ฐานโซเชียล: มอบทุน



■ พริกกะเหรียง
 p.singdang60@gmail.com



▲ **มอบทุน..พีเชียร คุสมิทธิ** รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 12” โดยมี **ชฎารัตน์ สิงห์เดชากุล** ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ **มงคลชัย สมอุดร** ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา เกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นประธาน



อ.ศิลปากรห่วงปมยุบภาควิชาปรัชญา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมกฤช อู่เต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีกรมศิลปากร ยุบภาควิชาปรัชญา มีเนื้อหาระบุว่า เร็วๆ นี้ภาควิชาปรัชญา ม.ศิลปากร จะถูกยุบลงเป็นเพียงสาขาวิชาเท่านั้น ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย แต่แสดงถึงความพยายามจะลดความสำคัญของวิชาการสายมนุษยศาสตร์-อักษรศาสตร์ จนหายไปในการยุบหรือลดสถานะเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในสถาบันอื่นๆ แต่ไม่เคยเรียนรู้ประสบการณ์จากสถาบันอื่น โดยมองว่าเป็นการถอยหลังลงคลอง นายคมกฤชกล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังออกระเบียบเรื่องการจัดการส่วนงานภายใน และการยุบเลิก 2561 โดยตั้งเกณฑ์ว่า หากจะขอจัดตั้งเป็นภาควิชา ต้องมีเกณฑ์ 3 ประการ ได้แก่ 1.มีอาจารย์มากกว่า 10 คน 2.มีหลักสูตรสองหลักสูตรขึ้นไป คือปริญญาตรีและปริญญาโท 3.เลี้ยงตัวเองได้ และมีอาคารสถานที่เอง หากไม่เข้าเกณฑ์ อาจลดลงเป็นสาขาวิชา

“ภาควิชา มีสถานะเป็นหน่วยงาน แต่สาขาไม่มีสถานะเป็นหน่วยงาน ซึ่งแปลว่าความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ อำนาจในการต่อรอง ได้แต่จะลดลงมาก ด้วยสถานภาพที่ต่างกัน ซึ่งเกี่ยวพันกับเสรีภาพทางวิชาการด้วย สาขาวิชา

ขึ้นตรงต่อคณะ นั้นหมายความว่าคณะสามารถเข้ามาแทรกแซงหรือจัดการได้ง่ายขึ้น การยุบเลิกสาขาวิชาสามารถทำได้ง่าย เพราะขั้นตอนไม่ยาก ไม่ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัย...หากภาควิชาถูกยุบลงเป็นสาขาและไม่ม่มีจำนวนอาจารย์ เพิ่มหลักสูตร ก็จะโดนยกเลิกและศาสตร์ทางปรัชญาที่ถูกสอนในมหาวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดลงจนหมด” นายคมกฤชกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสในกลุ่มนักวิชาการสายศิลปศาสตร์ โดยมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน อาทิ นายโสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งระบุว่า ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เป็นภาควิชาปรัชญาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย หากมีการจัดอันดับต้องอยู่ระหว่าง 1 ใน 3 อย่างแน่นอน แต่มหาวิทยาลัยกลับดูเหมือนไม่เห็นความสำคัญและความเป็นเลิศทางวิชาการ

นายรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง อาจารย์คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ขณะนี้แทบทุกคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังปรับโครงสร้างใหญ่ ทุกการปรับเปลี่ยนมีทั้งข้อดีข้อเสีย และข้อกังวล ความกังวลของนายคมกฤช นำรับฟังไม่น้อย และควรมีการหาทางออกกัน



ข่าว สก.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

ไทยรัฐ

Circulation: 1,000,000
 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธที่ 22 มีนาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 21975

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 16.80 **Ad Value:** 26,880

PRValue : 80,640

คอลัมน์: ชกหลังข่าว



●● ชกหลังข่าวฉบับประจำวันพุธที่ 22 มี.ค.2561 ●● ได้ฤกษ์นำผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมพิธีสักการะ องค์พระประชาบดี หน้ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หลังการบูรณะซ่อมแซมเจ้ากระทรวงพม. “บ๊ิกโย่ง” พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พม. ซึ่งนับเป็นการปฏิญาณตนครั้งแรกต่อหน้า พระประชาบดี ●● งานนี้ บ๊ิกโย่ง ระบุไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติ

ตามระเบียบราชการแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานในเรื่องความโปร่งใสของชาวพม. พร้อมเอ่ยปากในใจอยากจะทำเพิ่มคำกล่าวปฏิญาณที่ทีมงานร่างมาเป็นแบบทางการ ด้วยการสาปแช่ง “ใครทำดีขอให้เจริญก้าวหน้าทำไม่ดีขอให้ตกนรก”...หนักแน่นและจริงจังขนาดนี้คงมีคนสะบัดร้อนสะบัดหนาว ●● ช่วงบ่ายในงานมอบนโยบายและเปิดตัวยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงมี.ค.2561) ที่โรงแรมปรีณซ์ พาเลซ เจ้ากระทรวงพม. มีเอ่ยปากตัดพ้อกลางเวทีย้อนอดีตก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง รว.พม. มีคนบอกว่าโชคดีเพราะเป็นกระทรวงนักบุญแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกเสียใจและผิดหวังเช่นกัน เพราะแทนที่การทำงานพัฒนาสังคมตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้จะได้ขับเคลื่อนเดินหน้า ก็ยอมรับว่าตอนนี้วันๆ ต้องมาคิดแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตมากกว่าครึ่ง...ยาเขียว ขอส่งกำลังใจให้ “บ๊ิกโย่ง” เจ้าของฉายา “มือปราบโกง” กับบทพิสูจน์ผลงาน โดยเฉพาะการฟื้นฟูถึงต้นตอคนโกงเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ แบบล้างบางกันเสียที!!! ●●

ยาเขียว



ข่าว สกว.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าววิทยุ

ไทยรัฐ
กรอบข่าว

Circulation: 1,000,000
 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 21975

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12, 15

Col.Inch: 88,85 **Ad Value:** 142,160

PRValue : 426,480

หัวข้อข่าว: โกงคนจนจนลามอีกเหมือนเงินชาวเขา...

โกงคนจนจนลามอีก เหมือนเงินชาวเขา

ปปท.ไล่บี้ทุนเสมา
ฟัน5ข้อหา'ซี8ศธ.'
 โกงเงินคนจนจนลามอีก ป.ป.ช.
 ตรวจพบ ★ มีต่อหน้า 12

โกงคนจน ☆ **ต่อจากหน้า 1**
 ขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์ชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างส่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลพบเส้นทางการทุจริตชัดเจน ขณะที่บอร์ด ป.ป.ท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ตั้ง 5 ข้อหา ข้าราชการสาวซี 8 ยอมรับผิดคนเดียว พร้อมประสาน ปปง.เรียกบัญชีทรัพย์สินและเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้าน "น้องแบม" ร่วมวงเสวนาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ขนย่าวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันต้านโกงทุกรูปแบบ เลขาฯ ป.ป.ท.ขอเวลาอีก 2 สัปดาห์ กระจายหน้าภาคจอมบึงการงานเงินคนจน "บักตู" โอดพบทุจริตโผล่เพียบ ยังรู้ไม่หมด ยันตรวจสอบทุกอย่าง ไม่ละเลย

ยิ่งขุดยิ่งเจอขบวนการโกงเงินคนจนบานปลาย ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆหลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ลุยตรวจสอบขบวนการทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดต่างๆ รวมทั้งการทุจริตเงินงบประมาณของนิคมสร้างตนเองอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ จ.สตูล โกงได้แม้กระทั่งลุงยังชีพและแว่นตาที่นำไปแจกชาวบ้าน

ความคืบหน้าการล้างบางขบวนการงานเงินคนจนล่าสุดตรวจพบการทุจริตเงินของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาอีกแห่ง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. พล.ต.อ.

วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เผยว่า ป.ป.ช.ตรวจสอบพบการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.เพิ่มเติมอีกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ชาวเขา จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่า มีเส้นทางการทุจริตชัดเจนนำเอาผิดกับผู้ทุจริตได้ ส่วนการทุจริตเงินของศูนย์นิคมสร้างตนเองนั้น สั่งการให้สำนักไต่สวนภาค 3 ไปแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าการทุจริตมีรูปแบบคล้ายกรณีเงินทอนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ต้องดูต้นทางการทุจริตว่ามีผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างประสานข้อมูลอย่างละเอียดกับ ป.ป.ท.

ที่สำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มี.ค. นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานคณะกรรมการสำนักงาน ป.ป.ท. หรือบอร์ด ป.ป.ท.เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วาระแรก มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนความผิดพร้อมประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พบทรัพย์สินที่

นำเชื่อว่าทำให้รั่วรอยผิดปกติ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

พล.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ท. เผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ป.ป.ท. ยังไม่มีวาระเรื่องการพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพิ่มเติม คาดจะเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 22 มี.ค.นี้ ส่วนการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเป็นลักษณะการโอนเงินทุนการศึกษาของกองทุนเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2551-2561 ระยะเวลารวม 10 ปีเป็นเงินกว่า 88 ล้านบาท ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการหญิงระดับซี 8 และมีผู้เกี่ยวข้องอีก 4 ราย ป.ป.ท.จะตรวจสอบและหาข้อมูลการกระทำความผิดข้าราชการคนดังกล่าว รวมทั้งสอบสวนไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ด้าน พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการ ป.ป.ท.เผยความคืบหน้าการดำเนินคดีผู้ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตว่า หลังจาก ศธ.แจ้งความพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต ให้ดำเนินคดีนางรงจนา สินที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ระดับ 8 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าหน้าที่เบียดบังงบประมาณปี 60 นำเงินไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นเป็นเงิน 18.8 ล้านบาท ต่อมาพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต ส่งสำนวนมาให้ ป.ป.ท.สอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำความผิดพร้อมติดตามทรัพย์สิน



“หลังจาก ศธ.ตรวจสอบภายในพบเบาะแส
ทุจริต รว.ศธ.จึงสั่งการให้ตรวจสอบย้อนหลังไป
ถึงปี 2551 แต่แต่ละปีกองทุนเสมาฯจะได้รับอนุมัติ
งบประมาณปีละ 10-30 ล้านบาท พบถูกโอนเงิน
ไปพักไว้ในบัญชีแม่ น้องชาย น้องสาว น้องสะใภ้
และลูกศิษย์ของนางรจนารวมถึงบัญชีของบุคคลอื่นๆ
รวม 22 บัญชี จากนั้นโอนกลับเข้าบัญชีของตนเอง
ในชั้นสอบสวนนางรจนารายงานว่าเป็นผู้ดำเนินการ
เพียงคนเดียว มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาคัดบันทึก
รายงานการประชุม หลังการประชุมแทนที่จะนำเงิน
เข้าบัญชีของนักเรียนแต่กลับทำเอกสารระบุรายชื่อ
บัญชีของเครือญาติมาสอดแทรกเข้าไปเสนอผู้
บังคับบัญชาอนุมัติเงิน ล่าสุดที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการไต่สวนนางรจนาดัง 5 ข้อกล่าวหา
ตามมาตรา 147, 151, 161, 162 และมาตรา 157”
พล.ต.อ.จรัมพรกล่าว

ที่หอศิลปกรุงเทพฯ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน
ประเทศไทย จัดสนทนาในหัวข้อชวนสังคมร่วม
ปกป้องพลเมืองตื่นรู้สู้โกง และเวทีแลกเปลี่ยนความ
เห็น หัวขั้ให้สังคมไทยร่วมกันปกป้องคนดีและกล้า
ลุกขึ้นมาเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชันในระบอบราชการ
ไทย โดยได้เชิญ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม
นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส. และ
น.ส.ณัฐกานต์ หมิ่นพล หรือน้องเกม อดีตลูกจ้าง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ที่ออกมา
เปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์ของศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นมาร่วมสนทนา
น.ส.ปณิดา หรือน้องแบม เผยว่า ตอนนี้อยู่มี
คำถามคาใจ หลัง มมส.ออกมาแถลงผลสอบข้อเท็จจริง
6 ข้อมองว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงวันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิด
การรื้อระบบครั้งใหญ่และพบทุจริตไปทั่วประเทศ
สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ยอยากร่วมกันด้านโงง
ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะระดับเล็กหรือใหญ่
ไม่ควรเพิกเฉยเพราะทั้งหมดคือการโกงส่วนใหญ่
ต้องกล้ายอมรับว่าการทุจริตเป็นสิ่งเลวร้าย และ
อยากให้มีการปกปิดข้อมูลเยาวชนหรือผู้แจ้งเบาะแส

การทุจริตเพื่อให้นักอื่น ๆ ล้าออกมาเปิดโปงการทุจริต
ด้าน พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขานุการ ป.ป.ท.
กล่าวถึงความลับหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศว่า คดีอยู่
ระหว่างการไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวน
เป็นการลงรายละเอียดลึกกว่าที่ ป.ป.ท.ตรวจสอบ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการจ่ายเงินให้กับผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวง พม.นั้น ได้ตรวจสอบมา
พอสมควร คาดใช้เวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์จะ
ได้ความชัดเจนมากขึ้น ส่วนจะพบเจ้าหน้าที่ระดับ
สูงกว่าที่ตรวจพบขณะนี้หรือไม่ กำลังตรวจสอบอยู่
ทั้งเอกสารและพยานบุคคล ขอเวลาอีกไม่นาน ขณะ
ที่ทั้ง 76 จังหวัด จะต้องตรวจสอบให้เสร็จภายใน
เดือน พ.ค.นี้

เลขานุการ ป.ป.ท.กล่าวถึงกรณีที่กระทรวง
พม.ประสานขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทุจริตเพื่อไป
ดำเนินการทางวินัยว่า พม.ประสานมาแล้วแต่ข้อมูล
ที่ขอเป็นข้อมูลพยานหลักฐานที่ใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมอาญา ดังนั้นต้องเสนอขออนุมัติจากคณะ
กรรมการ ป.ป.ท.ก่อน สำหรับข่าวการทุจริตที่พบ
มากขึ้นในช่วงนี้เกิดจากประชาชนตื่นตัวรักษาสิทธิ
ของตัวเองมากขึ้นยอมรับว่าเป็นผลพวงมาจากกระแส
การเปิดโปงทุจริตเงินช่วยคนจนของ น.ส.ปณิดา
หรือน้องแบม และ น.ส.ณัฐกานต์ อดีตลูกจ้างศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ส่วนการคุ้มครอง
พยานคดีนี้ ป.ป.ท.ประสานงานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชม. ขณะนี้
ยังไม่พบเบาะแสการคุกคามพยาน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงความ
ลับหน้าการตรวจสอบการทุจริตในโครงการของรัฐ
หลายกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
ดำเนินการมาโดยตลอดอยากให้มองว่าไม่ใช่แย่งลง
หรือเพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นเรายังไม่รู้ทั้งหมดเพราะกลไก
การทุจริตมีมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอยากให้
เปรียบเทียบดูว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต

☆ มีต่อหน้า 15

โกงคนจน ☆ ต่อจากหน้า 12

ในช่วงรัฐบาลนี้ทำมากน้อยเพียงใด ถึงแม้จะมีอยู่
แต่ก็ดำเนินการต่อเนื่องไปหลายๆคดีมีข้อยุติออกมา
แล้วและมีการพิจารณาใหม่ ทั้งหมดเป็นคดีที่ส่วนใหญ่
อยู่ในกระบวนการตรวจสอบทั้งสิ้นซึ่งไม่ได้รับความ
สนใจ การตรวจสอบมีผลสำเร็จหลายราย มีการ
หลบหนีไปหลายราย สำหรับกรณีของ 2-3 กระทรวง
ได้สั่งการไปแล้วเบื้องต้นให้พ้นจากหน้าที่ให้หมด
และให้ไปสอบสวนโดยเร็วทั้งในส่วนองกระทรวง
และในส่วนอง ป.ป.ท.ก็เข้มงวดมาตลอด มันอยู่
ที่การดำเนินการข้างล่างของผู้ที่ใช้จ่ายงบประมาณ
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าต่อไปว่า เรื่องกองทุน
ต่างๆก็เหมือนกัน ตนพยายามไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
หลายกองทุนยุบเลิกไปหลายกองทุนไปพิจารณาใหม่
ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะกรรมการการ
ศึกษาพิเศษ หรือกองทุนเรียนฟรี 15 ปี ที่ต้องหา
วิธีการไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันและเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงที่สามารถกำหนดได้ว่าเงินในกองทุนฯ
จะมาใช้ประโยชน์อย่างไร มีคนก็ค้น ทำงานที่ไหน
วันนี้ให้ติดตามผลสัมฤทธิ์ทุกวัน และกำลังจัดระเบียบ
ทั้งหมดไม่ใช่ปล่อยปละละเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็น
กลไกภายในที่ทุกคนต้องหารือร่วมกัน หลายคนยัง
ไม่ยอมมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังมียู่ ฉะนั้นหาก
ตัดสินใจอะไรลงไปท่ามกลางความขัดแย้งบางทีก็
ไปไม่ได้ เหมือนกฎหมายทุกฉบับที่ออกมาบางที
ใช้ยังไม่ได้เพราะคนของเรายังไม่พร้อม แต่ด้วย
ความหวังดีการออกกฎหมายเพื่อให้ใช้รองรับใน
ระยะยาวจะได้ไม่ต้องแก้ไขบ่อยถึงเวลาต้องมีการ
ผ่อนผันใช้กฎหมายพิเศษเพิ่มเติมไปบ้างเพื่อให้
เวลาในการเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมายใหญ่